

**UBND HUYỆN TUẦN GIÁO  
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG  
DỊCH BỆNH COVID-19**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /CV-BCĐ

*Tuần Giáo, ngày tháng 02 năm 2021*

V/v: Chấn chỉnh việc thực hiện các  
biện pháp phòng, chống dịch bệnh  
COVID-19

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo, do đồng chí Vừ A Bằng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc đồng chí Vừ A Bằng đã ghi nhận những cố gắng, sự nỗ lực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện như:

Công tác truy vết F1, F2 liên quan đến ca bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên và người dân trở về từ ổ dịch; thực hiện nghiêm túc công tác lập danh sách, tổ chức cách ly y tế theo quy định; kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn ổn định dự luận trong nhân dân; các lực lượng tích cực phối hợp tham gia các chốt kiểm dịch đảm bảo theo quy định... Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số nguy cơ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện: số lượng người dân trên địa bàn huyện tham gia lao động tại các khu công nghiệp, thành phố lớn (trên 11.000 người), trong thời gian tới nhiều lao động chưa có việc làm (do khu công nghiệp, nhà máy, cửa hàng ...) bị phong tỏa do dịch bệnh là nguy cơ cao có thể lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trở về địa bàn huyện.

Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện có nơi, có lúc còn chưa được đảm bảo: thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) để phòng chống dịch COVID-19 chưa nghiêm túc vẫn còn tình trạng tập trung đông người (uống rượu, chơi thể thao ...), chưa tuân thủ đeo khẩu trang nơi tập trung đông người hoặc đeo khẩu trang không đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021, đặc biệt một số công dân trở về từ các tỉnh/thành phố có dịch bệnh có hành vi không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực, không tuân thủ việc cách ly y tế tại nhà ....

Để kịp thời chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn dịch bùng phát, lan rộng trong cộng đồng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

## **1. Các cơ quan, đơn vị**

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn, linh hoạt hơn trên tinh thần là đẩy mạnh chiến lược phòng, chống dịch, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng và nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc. Cần nhất quán thực hiện một chiến dịch chống dịch hiệu quả, cả về y tế và kinh tế xã hội.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan nhà nước nếu trở về từ các ổ dịch phải thực hiện khai báo y tế, cách ly tại các cơ sở y tế tập trung đúng theo quy định; nếu trở về từ các tỉnh nhưng không phải là ổ dịch áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện bất thường phải chủ động thông báo ngay với cơ sở y tế gần nhất.

Thực hiện nghiêm túc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) để phòng chống dịch COVID-19.

## **2. Trung tâm Y tế huyện**

Tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Triển khai thực hiện các hướng dẫn về điều trị, chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV- 2 đối với các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh dương tính với SARS-CoV- 2 (F1), các trường hợp F2 và các trường hợp là người đi từ ổ dịch về địa phương.

Cung ứng đủ vật tư tiêu hao, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân cho các chốt kiểm dịch và khu cách ly y tế tập trung.

Chỉ đạo các cán bộ, viên chức ở các khu cách ly và các chốt kiểm dịch thực hiện nghiêm túc việc sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân trong khi thực hiện nhiệm vụ.

## **3. Công an huyện**

Tiếp tục tăng cường công tác nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khai báo y tế tại các khối, bản, cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

## **4. Ban Chỉ huy quân sự huyện**

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần tại khu cách ly tập trung của huyện; bố trí tiếp nhận các trường

hợp phải áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định, đảm bảo khoảng cách giữa các giường cách ly (2m) tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đưa đón các trường hợp phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng đến cơ sở cách ly y tế tập trung theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

### **5. Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện**

Tiếp tục cập nhật đăng tải tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách; thực hiện khai báo y tế và khai báo y tế trung thực...

### **6. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện**

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Khuyến khích người dân khai báo y tế khi trở về địa phương. Tăng cường công tác giám sát, tổ giác các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực. Vận động nhân dân, hội viên tham gia các tổ giám sát, phối hợp nhắc nhở các trường hợp phải cách ly y tế tại nhà thực hiện nghiêm túc các quy định theo hướng dẫn của ngành y tế.

### **7. UBND các xã, thị trấn**

Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vận động nhân dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, phát hiện và báo kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực. Quản lý các đối tượng của địa bàn đi làm ăn xa đã về địa phương và sẽ trở về địa phương và các trường hợp phải cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 (không đeo khẩu trang, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, không thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly...).

Thành lập các Tổ giám sát cộng đồng tại 100% các khối, bản để phòng chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành **trước ngày 28/02/2021** (có báo cáo bằng văn bản gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện **chậm nhất ngày 01/03/2021**). Các Tổ giám sát cộng đồng có nhiệm vụ giúp BCD xã tuyên truyền, giám sát, truy vết, báo cáo. Cụ thể, rà soát, nắm tình hình nhân dân thuộc khối, bản mình số lượng, danh sách những người phải cách ly tập trung; theo dõi việc cách ly tại nhà

(việc tuân thủ các quy định cách ly tại gia đình theo hướng dẫn của ngành y tế); người đến địa bàn (từ địa chỉ nào về địa bàn, thời gian cụ thể, vùng có dịch hay không có dịch) theo mẫu đính kèm. Định kỳ báo cáo kết quả rà soát, giám sát của Tổ giám sát cộng đồng gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, thị trấn trước 14 giờ hàng ngày; Ban chỉ đạo xã, thị trấn tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo huyện (qua Trung tâm Y tế huyện) trước 15 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo tỉnh.

Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Chỉ đạo tỉnh (b/c);
- Lưu VP.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Mùa Va Hồ**